



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 6 กันยายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. ลงพื้นที่ 30 จังหวัด เกษะติดสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ..	ข่าวสด
2. สศก. ลงพื้นที่ 30 จังหวัด เกษะติดสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ	มติชน
3. สัมมนาสารพัน: ของดีจากชายแดนใต้	ไทยโพสต์
4. ข่าวลึกลับ: ข้าแหละ!พรรคประชาชาติ รวมดาวเด็กสร้าง'บิ๊กจิว'	ผู้จัดการรายวัน360องศา
5. ข่าวสั้น: 'อ.ยักษ์' เดินหน้าเกษตรอินทรีย์	ไทยโพสต์
6. สังคมเศรษฐกิจ	ไทยโพสต์
7. ไทยโพสต์: เดิมพันชีวิตคนไทย	ไทยโพสต์
8. ขอเอ็มโอยูต่างดาว1.28หมื่นคน ทำประมงทะเลใน22จว.	มติชน
9. เกษตรฯลุยขับเคลื่อนแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร	สยามรัฐ
10. ค่ายทหาร พัน กทม. นัยยะ การเมือง นัยยะ จัด(การ)เมือง	มติชน
11. ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ช่วยซื้อ	ไทยรัฐ
12. ประชุมทีมใหญ่บริหารน้ำ14ก.ย.	กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อ : สศก. ลงพื้นที่ 30 จังหวัด เกาะติดสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ..

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 10144 หน้า : 7(ซ้าย)

## สศก. ลงพื้นที่ 30 จังหวัด เกาะติดสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ หวังผลวิเคราะห์ค่าพยากรณ์แม่นยำขึ้น

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า สศก. ได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในการวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด โดยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 เพื่อติดตามสถานการณ์ สำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งจากผู้นำชุมชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้รับซื้อ และหน่วยงานราชการในแหล่งผลิตที่สำคัญของแต่ละชนิดสินค้า ทั่วประเทศรวม 30 จังหวัด จังหวัดละ 6 หมู่บ้านต่อ 1 สินค้า เพื่อให้ทราบทิศทางของเนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งแรงจูงใจที่ทำให้เกษตรกรยังคงปลูกอยู่หรือขยายพื้นที่ และปัจจัยที่ทำให้หันมาปรับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนตลอดจนสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ นโยบายส่งเสริมการผลิตต่างๆ ที่มีผลต่อการผลิต

ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่าพยากรณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์เป็นระยะและเป็นการยืนยันผลพยากรณ์ให้แม่นยำยิ่งขึ้น รวมทั้งติดตามปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการปรับ

ค่าพยากรณ์กรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ ปัญหาโรคระบาด คัดรื้อพืชเป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ ล้วนมีผลต่อความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์ ดังนั้นการลงพื้นที่เพื่อการติดตามสถานการณ์จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำข้อมูลของ สศก.

สำหรับเดือนกันยายน สศก. จะเร่งดำเนินการทบทวนผลพยากรณ์ปี 2561/62 ภายหลังจากการลงพื้นที่แล้วเสร็จ ในสินค้าที่ดำเนินการรวม 16 ชนิดสินค้า จากที่ได้คาดการณ์ไว้ ณ เดือนมิถุนายน 2561 ประกอบด้วย ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง สับปะรด กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กลุ่มพืชหัว คือ กระเทียม มันฝรั่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่ และกลุ่มประมง คือ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล และปลาชุก และนำเสนอดະกรรมาการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรต่อไป และในปลายปีนี้ สศก. จะมีการคาดการณ์ผลพยากรณ์ไม้ผลครั้งที่ 1 ปี 2562 รวม 6 ชนิดผลไม้ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนมาตรการ

บริหารจัดการสินค้าเกษตรแต่ต้นฤดูในปีถัดไป

ทั้งนี้ การพยากรณ์ข้อมูลสินค้าเกษตรของ สศก. เป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณ โดยการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติ (Econometrics Model) ประมาณค่าด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยตัวแปรตามหรือตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์ได้แก่ เนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตต่อไร่ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เนื้อที่เพาะปลูกในปีที่ผ่านมา ราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาพืชแข่งขัน ต้นทุนการผลิต ปริมาณน้ำในเขื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใช้ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกหรือปรับค่าพยากรณ์ที่ได้จาก Model และได้ใช้ข้อมูลจากการรายงานระดับตำบล และรายงานระดับอำเภอ จากกรมส่งเสริมการเกษตร มาประกอบการตัดสินใจร่วมด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : สศก. ลงพื้นที่ 30 จังหวัด เกษะติดสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 14788 หน้า : 7(ล่างขวา)

## สศก. ลงพื้นที่ 30 จังหวัด เกษะติดสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า สศก. ได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในการวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด โดยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 เพื่อติดตามสถานการณ์ สำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งจากผู้นำชุมชน เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร ผู้รับซื้อ และหน่วยงานราชการ ในแหล่งผลิตที่สำคัญของแต่ละชนิดสินค้าทั่วประเทศรวม 30 จังหวัด จังหวัดละ 6 หมู่บ้านต่อ 1 สินค้า เพื่อให้ทราบทิศทางของเนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งแรงจูงใจที่ทำให้เกษตรกรยังคงปลูกอยู่หรือขยายพื้นที่ และปัจจัยที่ทำให้หันมาปรับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ นโยบายส่งเสริมการผลิตต่างๆ ที่มีผลต่อการผลิต

ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่าพยากรณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์เป็นระยะ และเป็นการยืนยันผลพยากรณ์ให้แม่นยำยิ่งขึ้น รวมทั้ง

ติดตามปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อการปรับค่าพยากรณ์ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ ปัญหาโรคระบาด ศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ ล้วนมีผลต่อความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์ ดังนั้น การลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำข้อมูลของ สศก. สำหรับเดือนกันยายน สศก. จะเร่งดำเนินการ ทบทวนผลพยากรณ์ปี 2561/62 ภายหลังการลงพื้นที่แล้วเสร็จในสินค้าที่ดำเนินการ รวม 16 ชนิดสินค้า จากที่ได้คาดการณ์ไว้ ณ เดือนมิถุนายน 2561 ประกอบด้วย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง สับปะรด กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กลุ่มพืชหัว คือ กระเทียม มันฝรั่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่ และกลุ่มประมง คือ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล และปลาตูก และนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรต่อไป และในปลายปีนี้ สศก. จะมีการคาดการณ์ผลพยากรณ์ไม้ผลครั้งที่ 1 ปี 2562 รวม 6 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย และลิ้นจี่ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนมาตรการบริหาร

จัดการสินค้าเกษตรแต่ต้นฤดูไม้ตัดไป ทั้งนี้ การพยากรณ์ข้อมูลสินค้าเกษตรของ สศก. เป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณ โดยการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติ (Econometrics Model) ประมาณค่าด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยตัวแปรตามหรือตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์ ได้แก่ เนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตต่อไร่ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เนื้อที่เพาะปลูกในปีที่ผ่านมา ราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาพืชแข่งขัน ต้นทุนการผลิต ปริมาณน้ำในเขื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใช้ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกหรือปรับค่าพยากรณ์ที่ได้จาก Model และได้ใช้ข้อมูลจากการรายงานระดับตำบล และรายงานระดับอำเภอ จากกรมส่งเสริมการเกษตร มาประกอบการตัดสินใจร่วมด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

## สัมมนา สารพัน

### ของดีจากชายแดนใต้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าและผลผลิตจากชายแดนใต้เป็นรูปธรรม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในชื่องาน “ของดี

จากชายแดนใต้” ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป อีกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จะมีส่วนช่วยสนับสนุนสินค้าชายแดนใต้ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

สำหรับการจัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 นี้ คัดสรรสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจำหน่าย อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล พืชผักพื้นบ้าน สินค้าแปรรูป ของที่ระลึก อาหารปรุงสำเร็จ อาหารพื้นเมืองภาคใต้ (โรตีสายดำ ข้าวยา

น้ำมูดู ข้าวมันไก่เบตง) และกิจกรรมสาธิต/ฝึกอาชีพจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีร่วมสมัย และจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรม “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2561 ณ บริเวณตลาด อตก. (พหลโยธิน) กรุงเทพฯ



# ชำแหละ!พรรคประชาชนชาติ รวมดาวเด็กสร้าง 'บิกจิว'



พรรคประชาชนชาติ เป็นพรรคที่มีศิษย์แมน แต่ละคนล้วนมีอดีตความสัมพันธ์กับทักษิณ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทยมาอย่างแนบแน่น ต่างเคยทำงานให้แก่อำนาจเพื่อไทยมาแล้วทุกคนตลอดหลายปีที่ผ่านมา และอีกจุดที่น่าสนใจของพรรคนี้ คือ

การวางตัวคนมาอย่างดี เพื่อหวังคะแนนเสียงจากประชาชนกลุ่มชาวมุสลิมในทุกกระดับ ในทุกพื้นที่ที่เป็นเป้าหมาย แต่ดูตัวคนดีๆ แล้วก็ไม่ใช่นักการเมืองดี เฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นเมืองหลวงของพรรคเท่านั้น



แกนนำประชาชนชาติ เลยมียุทธศาสตร์การเมืองรุ่นใหญ่, มีบิกข้าราชการฝ่ายความมั่นคงสายเหยี่ยว และได้คนดังในวงสังคมกีฬา และศาสนาอิสลาม โคจรมาอยู่ด้วยกัน

ประกอบไปด้วย หัวหน้าพรรค **นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา** อดีต รมว. มหาดไทย-อดีต รมว.คมนาคม และอดีต รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุคทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรี

ซึ่งที่ผ่านมา วันมูหะมัดนอร์ มะทาที่ปักหลักอยู่กับเพื่อไทยมาตลอด เพราะทักษิณประเมินค่าอู่ใหญ่ให้ถึงสามกระทรวง เกรต เอ แม้แต่ **คุณหญิง สุดารัตน์ เกตุราพันธ์** คนใกล้ชิดทักษิณยังไม่เคยได้แบบนี้



ส่วนบิกข้าราชการสายเหยี่ยว คือ **พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง** ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับชิวเพื่อไทย เพราะได้ดิบได้ดีในหน้าที่การงานสมัยยุคทักษิณตลอด เช่น เป็นอดีตอธิบดีดีดีเอสไอ ในยุครัฐบาลพลังประชาชน

พ.ต.อ.ทวีมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับคดีการเมืองใหญ่ๆ เช่น ทำคดีบริจาคเงิน พรรคประชาธิปัตย์ จนทำให้ประชาธิปัตย์เกือบถูกยุบพรรค จนถูกวิจารณ์ว่าเป็น

การจูงใจลั่นแกล้ง แต่สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทักษิณก็ถูกมองว่าเลือกปฏิบัติ  
ทวีจึงถูกตีกรอบเป็นข้าราชการสายตรงทักษิณ มาถึงยุครัฐบาลเพื่อไทย  
ทวีได้ตำแหน่งใหญ่ เป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
หรือ ศอ.บต.เพราะมีความใกล้ชิดกับยิ่งลักษณ์ ชินวัตรมากเป็นพิเศษ เข้าชั้น  
คนรู้ใจ เลยทีเดียว



ชีวิตราชการของ พ.ต.อ.ทวี กำลังฉายแสงรุ่งโรจน์มาก จนคาดว่าเขาจะไต่เต้า  
ถึงปลัดกระทรวงได้ไม่ยาก แต่คนคิดหรือจะสู้ฟ้าลิขิต ท้ายที่สุดบทสรุป  
ชีวิตข้าราชการ, ทวีถูก คสช.สั่งตั้งเข้ากรูหลังการรัฐประหาร แล้วลาออกก่อน  
เกษียณอายุราชการ 3 ปี

การที่ พรรคประชาชนวางตัว พ.ต.อ.ทวี มาเป็นเลขาธิการพรรค ถือเป็น  
ยุทธศาสตร์ที่ไม่ต้องการให้พรรคมีภาพของการเป็นพรรคมุสลิม แต่เป็นพรรค  
ที่มีความหลากหลาย จะได้สามารถหาเสียงและเก็บคะแนนจากประชาชนกลุ่ม  
อื่นๆ ได้



ขณะที่รองหัวหน้าพรรค คือคนดัง **"บังยี" วรวีร์ มะกูดี** อดีตนายกสมาคม  
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย อมตนิรันดรกาล ซื่อนี้ก็เป็นอดีตกรรมการบริหาร  
พรรคเพื่อไทย ซึ่งแนบแน่นกับแกนนำเพื่อไทยเกือบทั้งพรรค ตามบุคลิกที่  
ปากหวานถนัดบทบาทเป็นมือประสาน

คนมีชื่อเสียงในพรรคประชาชนอีกนาม คือ **ร.ต.อ.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย**  
ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่โชน ก็คือ **ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์** คนเก่าขวัญใจเจ้แข็ง เป็นอดีต  
ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เพื่อไทย ที่เคยขึ้นเวทีพันธมิตร ไ้ระบอบทักษิณ แต่ตอนหลัง  
กลับไปร่วมหัวจมท้ายกับระบอบทักษิณ จนแฟนคลับมันงงไปตามๆ กัน



ส่วนกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆ สแกนชื่อแล้ว ก็ล้วนแต่เครือข่าย  
เพื่อไทย-ทักษิณ ทั้งสิ้น ส่วนหนึ่งเป็นอดีตส.ส.กลุ่มวาดะห์ ที่รอบนี้กลับมา  
รวมพลกันอีกรอบ หลังเลือกตั้งปี 54 แดกทัพไปอยู่ทั้งพรรคมาตุภูมิและเพื่อไทย  
เลยเพียบเยิน

ในรอบนี้ กลับมาจับมือกันอีกครั้ง ในฐานะสมาชิกพรรคประชาชน ไม่ว่าจะ  
จะเป็น **मुख สุลอฆาน** อดีต ส.ส.ปัตตานี, **อาร์พีญู อูตรสินธุ์** และ **นัจมุดดีน  
อูมา** สองคนนี้เป็นอดีต ส.ส.นราธิวาส



ขณะเดียวกัน แกนนำพรรคประชาชน ก็มีหลายชื่อที่ดูแล้วเป็นคนหนุ่ม  
นักรการเมืองรุ่นใหม่ที่ไม่ธรรมดา เช่น **วรวีรย์ บารู** อดีต ส.ว.ปัตตานี สองสมัย  
ที่สำคัญตอนนีวรวีรย์ เป็นรองประธานสโมสรปัตตานี เอฟซี คาดว่าจะมีฐานเสียง  
ในกลุ่มเยาวชน คนรักกีฬาให้การสนับสนุนไม่น้อย

หรือคนมีชื่อเสียงอย่าง **พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการเกตุ** อดีตผู้บัญชาการ  
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทำงานในพื้นที่ภาคใต้มาร่วม  
33 ปี จึงมีเครือข่ายฐานเสียงพอสมควร



เป้าหมายของพรรคประชาชน ที่วางไว้ว่าจะได้ ส.ส.ไม่ต่ำกว่า 15 ที่นั่ง  
โดยหวัง ส.ส.เขตไว้ที่ 5-6 คน แสดงให้เห็นชัดว่า ยุทธศาสตร์ ของพรรคประชาชน  
เน้นไปที่การหวังเก้าอี้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เป็นหลัก



วันมุฮะมัดนอร์ มะทา

ซึ่งคงไม่ใช่หวังแค่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น เพราะพรรคประชาชนชาติ จะส่งคนลงในหลายพื้นที่ เพื่อไปเก็บคะแนนเสียงมาให้มากที่สุด

○○○○○

เนื้อแท้-เนื้อในของพรรคประชาชนชาติเป็นอย่างไร มีทุนรอนสนับสนุนอันหนา ฝาคังแค่ไหน ได้มาจากใคร? อยากรู้ก็ต้องต้องย้อนไปดู

สมัยเลือกตั้งปี 2544 ที่ทักษิณ ตั้งพรรคไทยรักไทย และชนะการเลือกตั้ง อย่างท่วมท้น ตอนนั้นก็มีความหวังใหม่ ที่มี นายวันมุฮะมัดนอร์ มะทา เป็น เลขาธิการพรรค

ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า พรรคความหวังใหม่ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธเวลานั้น ได้ เสี่ยงจาก ทักษิณ ชินวัตร ให้เอาไปใช้ช่วงเลือกตั้ง จนเมื่อเลือกตั้งเสร็จ ทักษิณ ก็ยื่นคำขาด ให้ยุบรวม พรรคความหวังใหม่มารวมกับไทยรักไทย

สำหรับ "บิ๊กจิว" พลเอกชวลิต ลูกพี่ใหญ่ ทำไมไม่มีชื่อปรากฏในพรรคทั้งที่สังคิษย์ ในสังกัดมากันเพียบ ชาววังงานนี้ผู้ใหญ่จิวรับรู้อย่าง ทุกชั้นตอน แต่ขออยู่เบื้องหลัง ดึกว่า ตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคก็ไม่เอา อ้างว่าอายุมากแล้ว ต้องดูแลสุขภาพ และต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกายเพราะเพิ่งมีเมียเด็ก

ส่วนเลือกตั้งปี 2562 ที่จะมีขึ้น พรรคประชาชนชาติจะได้แรงหนุนจากคนแดนไกล เมืองดูไบ เพื่อสู้ศึกเลือกตั้ง ในฐานะพรรคพันธมิตรกับเพื่อไทย หรือไม่ ดูจากร่องรอย การเมืองที่เห็นและเป็นอยู่ คงยากปฏิเสธได้ว่า เพื่อไทยกับพรรคประชาชนชาติ มีเงาทับ ซ้อนกันอยู่!

○○○○○



## 'อ.ยักษ์' เดินหน้าเกษตรอินทรีย์

เชียงใหม่ • ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา, นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ โดยนายวิวัฒน์ยังได้มอบนโยบายเพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนด้านเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรฯ กำลังให้ความสำคัญในเวลานี้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงแก่เกษตรกรและในงานครั้งนี้ยังได้จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อร่วมหนุนนำเกษตรอินทรีย์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือดังกล่าวนี้ด้วย.





ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ห่วงใยสถานการณ์ฝนตกหนัก การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต กำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญาจัดกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ล่าสุดได้ลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องในบริเวณสถานีพหลโยธิน 24 บริเวณหน้าตลาดอมรพันธ์ บริเวณสถานีกรมป่าไม้ และบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาหลักสี่เรียบร้อยแล้ว...●

ด้าน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) โดย อลวิณ จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการนำคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ไมโครเวฟ โทรทัศน์ ตู้กดน้ำ เป็นต้น รวม 538 รายการ เพื่อนำไปใช้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมตามความเหมาะสม...●

ด้าน สายการบินไทย เดินหน้าช่วยเหลือและส่งเสริมพี่น้องชาวเกษตรกรในหลากหลายรูปแบบ ล่าสุดทำเอ็มโอยูจับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นำผลผลิตด้านการเกษตรจำพวกผักและผลไม้ของจังหวัด มาให้บริการผู้โดยสารของการบินไทย ทั้งในส่วนภาคพื้นและบนเครื่องบิน...●

SVL Group ลุยจัดกิจกรรม “สังคมาความปลอดภัย SAFETY” ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 7 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรณรงค์และ

สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย” โดยที่มวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย...●

ขอแสดงความยินดีกับ **ชาริตา ลีลายุทธ์** ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบริหารองค์กร สายการบินไทยสมายล์ที่ได้รับการโปรโมตให้มานั่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกหนึ่งตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา พร้อมประกาศทิศทาง การบริหารและขับเคลื่อนสายการบินไทยสมายล์ไปสู่สายการบินพูลเชอร์วิชั่นนำของภูมิภาคจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น อีกไม่นานจะต้องมีข่าวออกอย่างแน่นอน...●

บินสบาย กับนกแอร์  
รับเงินคืน  
**10%**  
ที่ [www.nokair.com](http://www.nokair.com)  
NOK AIR

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 61

ปิดท้ายด้วย **บัตรเครดิตที่เอ็มบี** ให้คุณบินสบายทุกเส้นทางกับนกแอร์ พร้อมรับเครดิตเงินคืน 10% บัตรเครดิตที่เอ็มบีให้คุณได้มากกว่ากับเครดิตเงินคืนสูงถึง 10% เมื่อเดินทางกับสายการบินนกแอร์ โดยรับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผ่าน [www.nokair.com](http://www.nokair.com) (จำกัดสูงสุด 2 ลิทซ์/บัตร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 1,000 บาท/บัตร ตลอดรายการ) ลงทะเบียนรับลิทซ์ทาง SMS พิมพ์ TMBNO (ไม่ต้องเว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 โปรโมชันเริ่มแล้ววันนี้ - 31 ต.ค.ศกนี้...●

# ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

## เดิมพันชีวิตคนไทย

**ย**ังไม่มีความชัดเจนในการกำจัดสารเคมีอันตราย อันประกอบด้วย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ให้ยุติทั้งจำหน่ายและใช้ในแปลงเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะทำที่ที่ชัดเจนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ต่อเรื่องสำคัญที่กระทบต่อสุขภาพและชีวิตของคนในประเทศ รวมถึงอนาคตของการพัฒนาเกษตรท่ามกลางวิกฤตสารเคมีตกค้างที่ปนเปื้อนในอาหาร และแผ่นดินที่กำลังเต็มไปด้วยสารพิษ

ทั้งนี้ไม่มีข้อมูลที่น่าตระหนกของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ ไทยแพน (Thai-Pan) ระบุถึงสถานการณ์ล่าสุด นั่นคือพิษภัยสารเคมีตกค้าง โดยระบุว่า ปัจจุบันคนไทยประสบภาวะสารพิษตกค้างในร่างกายในระดับที่น่าเป็นห่วง จากการสำรวจของไทยแพนซึ่งได้ศึกษาผลเลือดของประชาชนที่เข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 ที่เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า จากการสุ่มตรวจประชาชน 500 คน มีเพียง 1% เท่านั้นที่ไม่พบสารพิษตกค้างในเลือด ส่วน 99% ที่พบสารพิษตกค้างในเลือดนั้น 80% อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ขณะที่อีก 19% ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

โดยตัวอย่างอาหารที่พบว่ามีสารตกค้าง 100% คือ ส้มสายน้ำผึ้ง และผักยอดนิยม 5 ชนิด ได้แก่ ถั่วฝักยาว คะน้า พริกแดง กะเพรา และกะหล่ำปลี มีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานถึง 64% ผักพื้นบ้านยอดฮิต 5 ชนิด ได้แก่ ใบบัวบก ชะอม ตำลึง และสายบัว มีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน 43% ส่วนผลไม้ที่มีสารตกค้างสูงมี 6 ชนิด ได้แก่ องุ่น แก้วมังกร มะละกอ กล้วย มะพร้าว สับปะรด มีสารตกค้าง 33%

นี่คือสถิติที่น่าตระหนกของสารเคมีที่เป็นพิษตกค้างปนเปื้อนในอาหารที่คนไทยรับประทานอยู่ทุกวัน ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทุกเพศ วัย และยิ่งกลายเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามมากขึ้นต่อรัฐบาลว่า เหตุใดถึงเมินเฉยรื้อทำ ไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับพิษภัยอันตรายของมหันตภัยของสารเคมีอันตรายเหล่านั้น ในการดำเนินการยุติ แบน สั่งห้ามควบคุม

หรือใช้มาตรการอย่างเคร่งครัดผ่านการออกนโยบายทางกฎหมายควบคุมเพื่อปกป้องรักษาชีวิตของประชาชนในชาติ แน่แน่นอนว่าแม้มีสัญญาณจากกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข ในการต่อต้านคัดค้าน แต่มีเพียงน้ำเสียงหากจะไปให้ถึงการปฏิบัติยังคงยากเย็น หากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ หรือนายกรัฐมนตรีไม่เดินหน้าแสดงความชัดเจนเพื่อเป็นหลังพิงให้ราชการ หรือรัฐมนตรีได้เดินหน้าจัดการปัญหาสำคัญนี้

นอกจากนี้ รัฐบาลต้องมีคำชี้แจงถึงการทำหน้าที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย เนื่องจากที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่ชอบมาพากล มีผลประโยชน์ทับซ้อน เอื้อประโยชน์ให้บริษัทสารเคมี เพราะนี่คือสถานการณ์ยืดเยื้อ ภายใต้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ดูจริงจังไม่ยอมจัดการเด็ดขาด ยกเลิกและจำกัดการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งเหตุการณ์คาราคาซังสืบเนื่องมาจากมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติไม่ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิดดังกล่าว แต่ให้จำกัดการใช้แทน เหตุผลที่ไม่พิจารณายกเลิกว่าเป็นเพราะข้อมูลผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยังไม่เพียงพอ

ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวตามมาด้วยเสียงคัดค้านจากประชาชนเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 369 องค์กร ออกแถลงการณ์คัดค้านการลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ปฏิเสธการแบนสารพิษร้ายแรงทั้งพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขและคณะทำงานจาก 4 กระทรวงหลัก สวนทบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศว่าจะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และอาจผิดกฎหมายวัตถุอันตราย มาตรา 12 ซึ่งระบุว่ากรรมการผู้มีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวเรื่องใด กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องนั้น

รวมทั้งเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลสั่งการให้มีการทบทวนการลงมติที่เป็นไปอย่างไม่โปร่งใส บทบาททับซ้อนทับ และมีผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยเร็ว สะท้อนโครงสร้างลำหลังของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ไม่อาจปกป้องผลประโยชน์และสุขภาพของประชาชน แต่กลับเป็นเครื่องมือของกลุ่มบริษัทสารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ

เพราะหากย้อนหลังไปถึงที่มาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 มีผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับสมาคมการค้าสารพิษจำนวน 2 คน เป็นกรรมการ โดยสมาคมดังกล่าวมียักษ์ใหญ่ข้ามชาติซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เป็นสมาชิกสำคัญ

แน่นอนว่า นี่คือสถานการณ์คาราคาซัง โดยมีคณะกรรมการศึกษาเพื่อทบทวนสารพิษ 3 ชนิดที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งขึ้นมาซ้ำซ้อน วกวนกันไปมา อีกรอบ และไม่มีทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ วัตถุประสงค์ดังกล่าว เหตุใดจึงปล่อยผ่านพฤติกรรมฉ้อฉล คอร์รัปชันของข้าราชการที่เกี่ยวข้องเพียงหยิบมือซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียผลประโยชน์กับบริษัทสารเคมีเหล่านั้น ทั้งที่ด้วยอำนาจหน้าที่ของรัฐบาล สามารถที่จะสั่งการเด็ดขาดให้ยุติสารเคมีอันตรายเหล่านี้ แต่กลับมีเพียงการยื้อเวลา โดยมีชีวิตคนไทยเป็นเดิมพันด้วยความเจ็บป่วย ล้มตาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เกิดจนตาย.

# ขอเอ็มโอยูต่างด้าว1.28หมื่นคน ทำประมงทะเลใน22จว.

กระทรวงแรงงานได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงทะเล พบว่า ล่าสุดมีผู้ประกอบการใน 22 จังหวัด ติดทะเลยื่นความต้งการนำเข้าแรงงานแล้ว 12,868 คน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิวัฒน์ ตังหงษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ ทรรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง กรมการปกครอง กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เป็นต้น เข้าร่วม

พล.ต.อ.อดุลย์ แถลงว่า ได้สั่งการ จัดหางาน 22 จังหวัดติดทะเลติดตามนายจ้างผู้ประกอบการประมงทะเลแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อให้รับพาแรงงานต่างด้าวตามมาตรา 83 พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ.2558 ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติมาดำเนินการขยายระยะเวลาการทำงานที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือศูนย์ไอเอสเอส ใน 22 จังหวัดติดทะเลโดยเร็ว พร้อมให้จัดทำแผนและกำหนดนัดให้นายจ้างนำแรงงานมาดำเนินการภายในกำหนด ทั้งยังขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งรัดประชาสัมพันธ์ ซึ่งขณะนี้ มีแรงงานต่างด้าวประมงมาขยายระยะเวลาการทำงานแล้ว จำนวน 1,421 คน เป็นกัมพูชา 917 คน ลาว 25 คน พม่า 479 คน โดย จ.สงขลา ดำเนินการมากที่สุด รองลงมา จ.ปัตตานี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สมุทรปราการ และ จ.ชุมพร โดยระยะเวลาการอยู่และทำงานในราชอาณาจักร 2 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 อนุญาตครั้งละ 1 ปี ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - วันที่ 30 กันยายนนี้

“สำหรับการนำเข้าแรงงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) นั้น ขณะนี้มีนายจ้างผู้ประกอบการประมงทะเลยื่นความต้งการนำเข้าแรงงานแล้ว จำนวน 12,868 คน เป็นกัมพูชา 7,386 คน ลาว 352 คน พม่า 5,006 คน



พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว



อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ

ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์แรกเริ่มเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง คาดว่าสามารถรองรับแรงงานพม่าที่จะเดินทางเข้ามาทำงานทันภายในกำหนด ขณะเดียวกันได้มีการหารือกับทุกหน่วยที่ร่วมดำเนินการในศูนย์ไอเอสเอสในระดับพื้นที่แล้ว ประกอบด้วย ตม. กรมการปกครอง และ กกจ.” พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

นอกจากนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แถลงว่า ในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางชั่วคราว เอกสารรับรองบุคคล เอกสารการเดินทาง ซึ่งเอกสารดังกล่าวยังไม่หมดอายุ อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานในกิจการประมงทะเลเป็นเวลา 1 ปี โดยใช้หนังสือคนประจำเรือ (Seabook) เป็นใบอนุญาตทำงานนั้น กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: พุธที่ 6 กันยายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14788

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 82.73

Ad Value: 128,231.50

PRValue (x3): 384,694.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ขอเอ็มโอยูต่างดาว 1.28หมื่นคน ทำประมงทะเลใน 22 จว.

กัมพูชา ลาว พม่า อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปี เพื่อทำงานประมงทะเล โดยใช้หนังสือคนประจำเรือเป็นใบอนุญาตทำงาน

“ส่วนความคืบหน้าการอนุญาตให้แรงงานเวียดนามที่ลักลอบทำงานในประเทศไทยเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและหากประสงค์จะทำงานให้กลับเข้ามาตามเอ็มโอยู โดยเพิ่มประเภทงานให้ทำงานรับใช้ในบ้าน และงานกรรมกรในทุกกิจการเช่นเดียวกับแรงงาน 3 สัญชาติอื่น ผู้แทนกระทรวงแรงงานจะได้เดินทางไปเยือนเวียดนามเพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเพื่อเห็นชอบร่วมกันประมาณกลางเดือนกันยายนนี้” พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

ทางด้าน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ว่าได้ประกาศใช้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในอัตรารายเดือน โดยจ่ายไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง กำหนดให้นายจ้างซึ่งทำการประมงนอกน่านน้ำไทยจัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารรับส่งข้อความผ่านดาวเทียม

เพื่อให้ลูกจ้างสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ สามี ภรรยา หรือญาติ ได้ตลอดเวลาโดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย รวมถึงการกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ กสร.ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

“ล่าสุด กสร.ได้จัดอบรมแนวทางการตรวจและการดำเนินคดีตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2561 ให้แก่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และนิติกรในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติงานตรวจแรงงาน สร้างความเข้าใจแก่นายจ้างเจ้าของเรือให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง” นายอนันต์ชัยกล่าว

## เกษตรฯลุยขับเคลื่อนแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ดันสินค้าเกษตรสู่ครัวการบินไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ  
บริษัทการบินไทยขับเคลื่อนแผนการผลิตสินค้า  
เกษตรแบบครบวงจร ตามแนวทางประชารัฐ  
หนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอด  
ภัยสูง จ.ฉะเชิงเทรา สู่ครัวการบินไทย

กษ.: นายอภิรักษ์ ที่ชื้อฮานวงศ์ เลขานุการ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิด เผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลง  
นามบันทึกข้อตกลงว่า ด้วยความร่วมมือเพื่อ  
พัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย  
สูงเพื่อครัวการบินไทยระหว่าง กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
และจังหวัดฉะเชิงเทราว่า บันทึกข้อตกลงว่า  
ด้วยความร่วมมือฉบับนี้ นับเป็นตัวอย่างความ  
สำเร็จในการขับเคลื่อนแผนการผลิตสินค้า  
เกษตรแบบครบวงจร ตามแนวทางการร่วมมือ  
แบบประชารัฐอย่างแท้จริง ที่อาศัยจุดแข็งของ  
จังหวัดฉะเชิงเทราในการเป็นแหล่งผลิตสินค้า  
เกษตรปลอดภัยสูงชั้นดีมาพัฒนาต่อยอดเพื่อ  
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้ได้คุณภาพ  
และมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด  
โดยเฉพาะของฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบิน  
ไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีมาตรฐานและการรับ  
รองคุณภาพในระดับสูง และยังเป็นการสนับสนุน  
ระบบสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพและ  
เข้มแข็งอันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน  
แนวทางการตลาดนำการผลิตระดับพื้นที่และ  
ในการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย เพื่อยก  
ระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ด้าน นายเลิศวิโรจน์ ไกรวัฒน์ ปลัดกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวง  
เกษตรฯ ได้นำนโยบาย “การตลาดนำการผลิต”  
มาจัดทำแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบ  
วงจร นับตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนถึงขายผลผลิต  
โดยคำนึงถึงจุดเด่นของจังหวัด ศักยภาพการ  
ผลิตความต้องการของตลาดและมีแหล่งรับซื้อ  
ผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ  
กระทรวงทั้ง 18 เขต ใน 77 จังหวัด เป็น  
ผู้ให้คำแนะนำแบบ Coaching และขับเคลื่อน  
งานในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อสร้าง  
ความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกร เพิ่มพูน  
ความมั่งคั่ง และต่อยอดสู่ความยั่งยืนในการ  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับกระทรวง  
เกษตรฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะต่อยอดเพื่อ  
ขยายโอกาสทางการค้าแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต

สินค้าเกษตรปลอดภัยสูงของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือเพื่อเพิ่มขีดความ  
สามารถทางการผลิตและศักยภาพของกลุ่ม  
เกษตรกร ยกกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า  
เกษตรและสนับสนุนการสร้างมาตรฐานการ  
ผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับ  
ประเทศ รวมถึงการสร้างตราสินค้าร่วมกันโดย  
อาศัยตราสินค้าของครัวการบินที่มีความเข้ม  
แข็งและน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว  
ว่า โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ กระทรวงเกษตรฯ  
จะดำเนินการขับเคลื่อนงานในการสนับสนุน  
ด้านปัจจัยการผลิต การส่งเสริมและพัฒนา  
ศักยภาพของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ให้มี  
กระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรที่  
ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการเฉพาะของ  
ฝ่ายครัวการบิน ซึ่งได้กำหนดให้มีการดำเนินงาน  
ผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรที่มีความ  
เข้มแข็ง ในฐานะสหกรณ์แม่ข่ายที่จะดำเนิน  
ธุรกรรมร่วมกับฝ่ายครัวการบินโดยตรง ความ  
ร่วมมือในลักษณะดังกล่าว นับเป็นต้นแบบของ  
ความร่วมมือตามแนวทางการตลาดนำการผลิต  
อย่างแท้จริง โดยอาศัยกลไกของสหกรณ์การ  
เกษตรและจะพัฒนาให้เป็นการใช้ Big Data  
ในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป ซึ่ง  
จะเป็นการยกระดับและสร้างความอยู่ดีกินดีให้  
กับเกษตรกรไทย และจะเป็นแรงส่งที่สำคัญ  
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว  
อย่างต่อเนื่อง

“นอกจากนี้ ทั้ง 3 ฝ่ายยังได้วางแนวทาง  
ในระยะต่อไปที่จะพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  
คุณภาพชนิดอื่นๆ ให้เหมาะสำหรับการสร้าง  
สรรค์เมนู เพื่อครัวการบินไทยโดยเฉพาะและ  
ที่สำคัญจะพัฒนาเพื่อต่อยอดสินค้าเกษตร  
ระดับพรีเมียม โดยใช้นวัตกรรมการขายในรูปแบบ  
On line to Offline หรือ O2O (โอ-ทู-โอ)  
โดยเริ่มจาก มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ  
สูงในลักษณะของ Mango Gift Box สำหรับ  
ผู้โดยสารชาวญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ที่สามารถ  
สั่งซื้อ สินค้าได้บนเครื่องบินขณะเดินทางเข้า  
ประเทศไทยหรือระหว่างที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย  
แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแล้ว  
ไปรับสินค้าได้เลยเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศ  
ของตนผ่านบริการขนส่งของการบินไทยอีกด้วย”

# ค่ายทหาร พัน กทม. นัยยะ การเมือง นัยยะ จัด(การ)เมือง

**ส**ดลัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานข่าวจากกองทัพบก

ว่ากรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.) เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำแผนรายการปรับโอนหน่วย และย้ายที่ตั้งหน่วยทหารออกจากกรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ นั้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม และล่าสุดประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม

สำหรับหน่วยทหารที่จะถูกย้าย ส่วนใหญ่เป็นหน่วยยานเกราะระดับกองพัน กองร้อยจากกรุงเทพฯ จะย้ายออกจากพื้นที่ดั้งเดิมไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรี

นอกจากนั้นหากมีความจำเป็นจะย้ายหน่วยปืนทั้งปืนใหญ่และปืนต่อสู้อากาศยาน ไปอยู่ที่จังหวัดลพบุรี ตามแผนระยะที่ 2 ต่อไป

ส่วนการปรับโอนหน่วยนั้น จะยุบเลิกหน่วยงานของทหารราบบางหน่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ

โดยให้โอนกำลังพลเฉพาะกำลังรบ รวมทั้งยุทโธปกรณ์ตามประเภทและความต้องการไปยังหน่วยรับโอน

ทั้งนี้ ทบ.จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการ โดยมีเสนาธิการทหารบก (เสท.ทบ.) เป็นประธาน

ส่วนคณะทำงานดำเนินการปรับโอนหน่วย จะมีเจ้ากรมยุทธการทหารเป็นประธาน โดยให้กำหนดแผนงานให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 และให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562

ในช่วงนี้ให้หน่วยที่ต้องโอนย้ายเตรียมชี้แจงขอเขตที่ดิน อาคาร พร้อมเสนอที่ตั้งใหม่ ความต้องการงบประมาณในการดำเนินการ



โดยจะต้องดูแลและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกำลังพลและครอบครัวให้ได้มากที่สุด

**ก**่อนหน้านี้ไม่นาน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ขอให้ที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ตำบลบางตลาด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แปลงสนามกอล์ฟชลประทาน ซึ่งอยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน และปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นสนามกอล์ฟ เพื่อก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่

โดยระบุว่า ปัจจุบันพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ประกอบด้วย ความแออัดคับแคบของสภาพพื้นที่โดยรอบ ทำให้ส่วนราชการหลายแห่งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานออกไป

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ก็ประสบกับปัญหาความแออัดคับแคบเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีอาคารสิ่งก่อสร้างบางหลัง ในกระทรวงมหาดไทย บดบังทัศนียภาพอันงดงามของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก

จึงจำเป็นต้องมีมาตรการจัดการที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการของกระทรวง และส่วนราชการในสังกัดมหาดไทยแห่งใหม่

**ค**วามเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันสองหน่วยราชการใหญ่

ฉายภาพของการ “จัดระเบียบเมือง” ออกมาอย่างชัดเจน

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการพลเรือนอื่นๆ

ประเด็นที่จะต้องขบคิดก็คือ หากจะต้องมีการโยกย้ายออกจากพื้นที่ “เมืองเก่า”

การโยกย้ายนี้จะดำเนินไปอย่างไรจะจัดกระจาย

หรือจะมีการวางแผนให้การก่อสร้างศูนย์กลางราชการของหลายหน่วยงาน จับกลุ่มและรวมศูนย์กันอย่างไร

ทั้งเพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน ลดต้นทุนการก่อสร้างโดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค

และเพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อราชการของประชาชนทั่วไป

**ใ**นฝั่งของหน่วยทหารยังมีประเด็นนำพิจารณา ยิ่งกว่า

อาทิ การเคลื่อนที่ตั้งของหน่วยคุมกำลังออกไปจากเมืองหลวง จะมีส่วนสัมพันธ์กับโอกาสของการทำรัฐประหารในอนาคตมากน้อยเพียงใด

พิจารณาจากความถี่ของตัวเลขของการรัฐประหาร 2549 ที่ใช้ทหารหัวเมืองเป็นกำลังหลัก

กับความพร้อมในการยึดอำนาจเมื่อปี 2557 ที่ทุกหน่วยกำลังในกรุงเทพมหานคร ออกปฏิบัติการพร้อมเพรียงกัน

ประการต่อมา ที่ดินทหารที่ย้ายออกไปส่วนใหญ่อยู่ในทำเลอันเป็นย่านธุรกิจและที่อยู่อาศัยชั้นดีใจกลางเมือง

ที่ดินว่างเปล่าในอนาคตเหล่านี้ จะถูกใช้ไปในทิศทางใด

เป็นปอด เป็นสาธารณประโยชน์สำหรับคนส่วนใหญ่

หรือเข้าสู่กระบวนการธุรกิจมูลค่ามหาศาลในเวลา 2-3 ปีข้างหน้าจากนี้ ทิศทางทั้งการเมือง การจัดการเมือง และการจัดการธุรกิจ

**จะเป็นไปในทิศทางใด**





**ช่วยซื้อ :** นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมหาแนวทางการตลาดรองรับผลผลิตทางเกษตร ว่ากระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับภาคเอกชน อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอความร่วมมือให้รับซื้อผลผลิตจากโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายหลังฤดูทำนา พื้นที่ 2 ล้านไร่ ที่จะเริ่มเพาะปลูกในเดือน พ.ย.นี้ อาทิ ข้าวโพด พืชตระกูลถั่ว ผักผลไม้ โดยภาคเอกชนรับปากว่าจะช่วยรับซื้อแต่จะมีการหารืออีกครั้งว่าจะซื้อประเภทใดบ้าง ฯลฯ เพราะในขณะนี้ภาคเอกชนก็ช่วยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเป็นประจำอยู่แล้ว.

# ประชุมทีมใหญ่บริหารน้ำ 14ก.ย.

**กรุงเทพธุรกิจ • พล.อ.ฉัตรชัย** เตรียมเชิญผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม รับฟังการบริหารน้ำ ผลกระทบจากเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อน วชิราลงกรณหรือแนวทางรับมือเดือนปชช. นัดประชุมใหญ่หรือภาพรวม 14 ก.ย. ปก.รายงานน้ำท่วมเหลือ 9 จังหวัดเร่ง ระบายก.เกษตรฯ เตรียมเยียวยา พื้นที่ เกษตรกรเสียหายรับน้ำจากเขื่อนแก่ง กระจาน จ.เพชรบุรี

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตาม การบริหารจัดการน้ำ ที่จ.กาญจนบุรีว่า จากสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อน วชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำค่อนข้างสูง จากฝนที่ตกลงมาจากเทือกเขาตะนาว ศรี ชายแดนประเทศเมียนมา ทำให้การ บริหารจัดการน้ำของเขื่อนทั้ง 2 แห่ง ต้องประสานงานกันให้ดี เนื่องจากน้ำ จากแม่น้ำแควน้อย แควใหญ่ และน้ำ จากเขื่อนแม่กลอง จะไหลมารวมกันที่ ตัวเมืองกาญจนบุรี ซึ่งตนไม่อยากให้การ ระบายน้ำมีผลกระทบต่อตัวจังหวัด

ทั้งนี้ สำหรับ 3 จังหวัดที่จะได้รับ ผลกระทบจากการปล่อยน้ำคือ จ.กาญจนบุรี ราชบุรี และจ.สมุทรสงคราม จะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาประชุมรับ ทราบการบริหารจัดการน้ำว่า เมื่อปล่อย น้ำลงมาแล้วจะส่งผลกระทบต่อประชาชน

ในเส้นทางน้ำผ่านอย่างไร เพื่อให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดไปแจ้งกับประชาชน ล่วงหน้า จะได้เตรียมการป้องกันได้ทัน ในกรณีที่จะได้รับผลกระทบ แม้ขณะนี้ ยังไม่มีผลกระทบมาก แต่ในเดือน ก.ย.นี้ จากการพยากรณ์อากาศของ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า มรสุมที่ พาดผ่านจะอยู่ตอนกลางของประเทศ ส่งผลกระทบต่อเขื่อนศรีนครินทร์- วชิราลงกรณ ซึ่งถือว่าเยอะมาก

“สถานการณ์น้ำในปัจจุบันต้อง บริหารจัดการให้ดี เพราะถ้าน้ำเข้ามามาก แล้วเราไม่บริหารจัดการก่อนล่วงหน้า จะทำให้เกิดผลกระทบรุนแรง ขณะ

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

## ประชุม

เดียวกัน การบริหารจัดการนั้นก็ต้องให้เกิด ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด จึงต้องระวังว่าควรปล่อยตรงไหน และ ปล่อยเท่าไร เพื่อไม่ให้ระดับน้ำล้นตลิ่งเข้า ท่วมบ้านของประชาชนที่อยู่ริมน้ำ”

ผู้สื่อข่าวถามถึง ขณะนี้ฝนตกชุก มีบริเวณใดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือ ไม่ พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า เราติดตามตลอด โดยสถานการณ์ในภาคตะวันออกเฉยง เหนือดีขึ้น ระดับน้ำในแม่น้ำโขง บางช่วง เวลาปริมาณน้ำลดลงจนมีระดับต่ำกว่าตลิ่ง

ทำให้การระบายน้ำทำได้ดีขึ้น ส่วนภาคเหนือ ยังคงเฝ้าดูจากการพยากรณ์ที่คาดการณ์ ว่า หลังจากกลางเดือน ก.ย.นี้ จะหมดฝน จึงต้องเริ่มคิดว่าปริมาณน้ำในพื้นที่ส่วนใด ที่ต้องเริ่มกักเก็บ โดยตนจะประชุมคณะใหญ่ เพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งหมดในวันที่ 14 ก.ย. เพราะทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้ง ว่าทุกอย่างจะชัดเจนตอนกลางเดือน ก.ย.

เมื่อถามถึงพื้นที่ลุ่มน้ำที่จะปล่อยในพื้นที่รับ น้ำของชวานา เพื่อสร้างรายได้ในช่วงน้ำท่วม พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ โดยตนกำกับไปแล้วว่าการ นำปลาไปปล่อยต้องเป็นปลาที่เหมาะสม กับลักษณะพื้นที่ และมีขนาดโตพอสมควร ถ้าเล็กเกินไปประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์ ซึ่งปีที่ผ่านมามีปลาที่ตายมาก ตนทราบว่าในพื้นที่ บางระกำ และ 12 หมู่ แม่บ้านเจ้าพระยา ได้ปลากว่าพันตัน ประชาชนจึงได้รายได้ เพิ่มขึ้น

## ปก.ซี 9 จังหวัดยังเร่งระบายน้ำ

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่ 17 ส.ค. - 5 ก.ย.ที่ผ่านมา ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 9 จังหวัด รวม 41 อำเภอ 191 ตำบล 1,250 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 27,323 ครัวเรือน 68,023 คน แยกเป็น ลุ่มน้ำโขง 3 จังหวัด ได้แก่ จ.หนองคาย บึงกาฬ และจ.นครพนม ลุ่มน้ำอูนและลุ่มน้ำสงคราม 1 จังหวัด

คือ จ.สกลนคร ลุ่มน้ำชี 2 จังหวัด ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ และจ.อุบลราชธานี ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 2 จังหวัด ได้แก่ จ.นครนายก และจ.ปราจีนบุรี ลุ่มน้ำเพชรบุรี 1 จังหวัด คือ จ.เพชรบุรี

### “กฤษฎา”เร่งเยียวยาเกษตรกร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟู



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

พื้นที่เกษตรกรรวมทั้งที่น้ำลด โดยกรมส่งเสริมการเกษตรต้องให้เกษตรกรอำเภอและเกษตรจังหวัดเข้าไปสำรวจความเสียหายสำหรับเกษตรกรที่ยอมรับน้ำนองเข้าไปในสวนไร่นา ถือว่าเป็นผู้เสียหาย กระทรวงเกษตรฯ จะกำหนดมาตรการเยียวยาเป็นพิเศษ นอกเหนือจากค่าชดเชยกรณีที่เกิดภัยพิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลังแบบถ้ำหลวงโมเดล

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ทางจ.เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะร่วมประชุมกับเกษตรกรที่เสียสละพื้นที่รับน้ำจากการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจาน เพื่อชี้แจงแนวทางช่วยเหลือเบื้องต้นที่ศาลากลางจังหวัด ขณะนี้เขื่อนแก่งกระจานยังคงมี

น้ำเกินความจุอ่างและไหลผ่านทางระบายน้ำล้น (Spillway) ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี โดยใน 3-4 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากมาสมทบ ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มขึ้น แต่กรมชลประทานจำเป็นต้องควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเพชรไม่ให้เมืองเพชรบุรีรับผลกระทบมากนัก จึงได้ตัดยอดน้ำแล้วผันเข้าคลองในระบบชลประทาน 4 สาย เพื่อระบายออกสู่ทะเลที่ ต.บึงเตียน อ.ท่ายาง แล้วจึงระบายน้ำผ่านเขื่อนเพชร

“กรมชลประทานได้เชิญหน่วยราชการกับเกษตรกร ร่วมประชุมวานนี้(5ก.ย.) เพื่อชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้น ส่วนของกรมชลประทานจะเร่งระบายน้ำออกทะเลทั้ง 2 ทางคือ ที่อ.ท่ายางและอ.บ้านแหลม” นายทองเปลว

### รฟม.เร่งลอกท่อแนวสร้างรถไฟฟ้า

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้กำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญา ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ - คูคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อลดผลกระทบและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยตลอดเดือน ส.ค.นี้